

BÁO CÁO

Hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013

Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND báo cáo kết quả hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013 như sau:

I. Hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm 2013

1. Các hoạt động chỉ đạo chung

Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ Thành phố, Nghị quyết của HĐND Thành phố, Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ và các ngành chức năng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng theo tinh thần Nghị quyết của cấp ủy và HĐND Thành phố. Công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2013 được chủ động triển khai, kịp thời, đúng quy định. Công tác giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và phân bổ dự toán ngân sách được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian luật định.

Triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội”, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 15/KH – HĐND ngày 20/12/2012 để triển khai Đề án đồng bộ trong toàn Thành phố; Ban hành Đề án số 531/ĐA – HĐND, ngày 26/12/2012 về “Đổi mới công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016” và tổ chức để đại biểu HĐND Thành phố tiếp dân tại đơn vị bầu cử từ tháng 01/2013. Đến nay, hầu hết các quận, huyện, thị xã đều có chương trình, kế hoạch, đề án của cấp ủy; kế hoạch của HĐND để triển khai Đề án 04. Ở một số HĐND quận, huyện, thị xã chưa bố trí được cán bộ chuyên trách hoạt động HĐND đều đã sớm bổ sung nhân sự trên cơ sở sắp xếp lại cơ cấu cán bộ hiện có. Hoạt động của HĐND quận, huyện, thị xã đã đi vào nền nếp và từng bước được nâng lên. Trong 6 tháng đầu năm 2013, ghi nhận sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực HĐND, UBND Thành phố và các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Đề án 04, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp.

Thường trực HĐND Thành phố phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng đề án quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự đại biểu chuyên trách HĐND nhiệm kỳ tới. Các Ban HĐND Thành phố đã tổ chức ký kết quy chế phối hợp công tác với các sở, ngành liên quan...tạo điều kiện để nâng cao chất lượng hoạt động của từng ban. Ban Văn hóa - Xã hội ký kết quy chế phối hợp công tác với sở Y tế, sở Lao động Thương binh & Xã hội, sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố. Ban Kinh tế - Ngân sách ký kết quy chế phối hợp công tác với sở Kế hoạch Đầu tư, sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và Cục thuế thành phố Hà Nội. Ban Pháp chế HĐND Thành phố ký kết quy chế phối hợp công tác với sở Nội vụ và tổ chức Hội nghị chuyên đề với ban Pháp chế HĐND các quận, huyện, thị xã về “Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm tra báo cáo đề án trình HĐND”.

2. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản pháp luật khác

Căn cứ Nghị quyết số 38/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; HĐND Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 15/01/2013 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân thành phố Hà Nội vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; theo đó, phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, địa phương tổ chức việc lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân Thủ đô đóng góp ý kiến, tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của Trung ương.

Trong quá trình triển khai việc lấy ý kiến nhân dân, ở cấp Thành phố, Thường trực HĐND thành phố phối hợp với UBND thành phố tổ chức Hội nghị lấy ý kiến, thành phần gồm Thường trực HĐND, UBND, MTTQ, các Ban Đảng Thành ủy, một số chuyên gia, các nhà khoa học, đại diện một số quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn...và Hội nghị đại biểu HĐND Thành phố góp ý kiến vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đạt kết quả tốt. Khắp các nơi, chính quyền địa phương đã phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức và tạo điều kiện để đông đảo các tầng lớp nhân dân và các hộ gia đình đóng góp ý kiến vào bản dự thảo Hiến pháp. Riêng trong tháng 4/2013 đã tổ chức 9.643 hội nghị thôn, tổ dân phố với tổng số 721.731 đại biểu tham dự. Tổng số phiếu xin ý kiến về Dự thảo Hiến pháp: 738.393. Tổng số ý kiến đóng góp: 657.150 ý kiến (tại Hội nghị: 93.896; thông qua Phiếu xin ý kiến 563.254). Trước đó, trên địa bàn Thành phố đã diễn ra 1427 hội nghị, hội thảo, tọa đàm ở cả ba cấp với sự tham gia góp ý kiến của 138.664 lượt người đại diện cho các tầng lớp nhân dân tham dự.

Song song với việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Thường trực HĐND đã phối hợp với UBND Thành phố và Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội tổ chức các Hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Các tổ đại biểu HĐND Thành phố đã nghiên cứu và chọn cử đại biểu tham gia đóng góp ý kiến bằng văn bản và trực tiếp tại Hội nghị. Các ý kiến góp ý đều đã được cơ quan thường trực tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo góp ý trình Quốc hội.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Thường trực HĐND đã tích cực phối hợp cùng Đoàn ĐBQH Thành phố Hà Nội tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo luật, các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương trước khi trình Quốc hội.

3. Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND Thành phố

Ngay từ tháng 01/2013, Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức Đoàn khảo sát ở 6 đơn vị Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Sơn Tây, Phú Xuyên, Thường Tín, Mỹ Đức về tình hình triển khai nhiệm vụ kinh tế xã hội, phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, quyết định của UBND Thành phố; khảo sát tình hình triển khai Đề án 04-ĐA/TU ngày 19/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch của Thường trực HĐND thành phố về “*Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội*”; về tổ chức, hoạt động của HĐND quận, huyện, thị xã nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của HĐND ở các địa phương. Qua khảo sát cho thấy: Công tác quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 được các địa phương, các ngành chủ động triển khai, kịp thời, đúng quy định. Công tác phân bổ giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách cơ bản được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo thời gian luật định, đúng với chỉ tiêu đã được HĐND Thành phố quyết nghị. Các quận, huyện, thị xã đã tổ chức giao khản trương, đúng, đủ và giao hết các chỉ tiêu UBND Thành phố giao. Hoạt động của HĐND các quận, huyện, thị xã được tiến hành đúng luật, có nhiều đổi mới, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về Chương trình giám sát năm 2013, trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND Thành phố đã giám sát về “*Tình hình quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội*” nhằm đánh giá tình hình triển khai, quản lý và thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2008 – 2012; giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về xây dựng nông thôn mới và Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016, cụ thể:

Đối với nội dung giám sát về tình hình quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố, từ ngày 12/03/2013 đến ngày 26/03/2013, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố đã làm việc trực tiếp tại sở Quy hoạch Kiến trúc; 7 quận, huyện: Cầu Giấy, Hà Đông, Đống Đa, Từ Liêm, Hoài Đức, Mê Linh, Hoàng Mai và chủ đầu tư một số khu đô thị mới: Khu đô thị Nam Trung Yên, Văn Quán, Linh Đàm, Quang Minh. Qua giám sát cho thấy: công tác quản lý, thực hiện quy hoạch xây dựng luôn được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, gắn chặt với công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng. Mặc dù khối lượng công việc lớn, có sự thay đổi cơ chế chính sách do mở rộng địa giới hành

chính Thủ đô, hệ thống văn bản pháp luật còn thiếu đồng bộ. Song, Thành phố đã tích cực cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, chỉ đạo hoàn thành một số quy hoạch ngành, quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết làm cơ sở trong việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, làm thay đổi diện mạo của Thủ đô theo hướng văn minh, hiện đại, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thủ đô thời gian qua. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế thiết sót cần được UBND Thành phố nghiên cứu, có giải pháp hiệu quả để chỉ đạo thực hiện tốt hơn. *Cụ thể: Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch:* Việc triển khai quy hoạch chung xây dựng Thủ đô còn chậm so với kế hoạch, nhất là việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch phân khu (còn 24/34 đồ án quy hoạch chưa được phê duyệt); Các quận, huyện, thị xã chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của UBND quận, huyện trong việc lập quy hoạch đô thị theo quy định tại Điều 19 Luật Quy hoạch đô thị; chưa thực hiện thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị theo đúng quy định tại Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị; chưa ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị theo Điều 60 Luật Quy hoạch đô thị, mặc dù Luật Quy hoạch đô thị có hiệu lực từ 01/01/2010; Chất lượng một số đồ án quy hoạch chi tiết chưa đảm bảo, khi thực hiện phải điều chỉnh quy hoạch, thậm chí điều chỉnh nhiều lần, có quy hoạch chưa thực hiện đã điều chỉnh do thiếu tính khả thi; Công tác thiết kế đô thị còn lúng túng, gặp nhiều khó khăn, tiến độ thực hiện chậm. *Về công tác tổ chức thực hiện và quản lý thực hiện theo quy hoạch:* Chưa tổ chức cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa theo quy định sau khi quy hoạch được phê duyệt; Việc xây dựng theo quy hoạch, đặc biệt là các công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng tại một số khu đô thị triển khai chậm theo tiến độ được phê duyệt, nhất là khu đô thị có nhiều nhà đầu tư thứ phát; Việc khớp nối hạ tầng kỹ thuật, quản lý cốt xây dựng giữa một số dự án khu đô thị, khu nhà ở mới với khu dân cư cũ liền kề, hoặc giữa các dự án khu đô thị, khu nhà ở giáp ranh, liền kề nhau còn bất cập, thiếu đồng bộ; Nhiều quy hoạch được duyệt thực hiện dở dang, một số quy hoạch đã nhiều năm không được thực hiện song chậm được rà soát, điều chỉnh làm ảnh hưởng đến quyền lợi, đời sống nhân dân; Công tác thanh tra, kiểm tra dù đã được quan tâm nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu quản lý

Đối với nội dung giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND Thành phố đã tổ chức làm việc tại sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các huyện Chương Mỹ, Đan Phượng, Sóc Sơn, Thanh Trì, Ba Vì, Thường Tín. Qua giám sát cho thấy công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Nghị quyết HĐND Thành phố được UBND các cấp từ Thành phố đến cơ sở; các sở, ban, ngành, đoàn thể đã tập trung thực hiện. Đối với việc thực hiện Nghị quyết 03/2010/NQ-HĐND: công tác tuyên truyền được tổ chức rộng rãi, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch được chỉ đạo quyết liệt, chất lượng, nội dung và tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu và mục tiêu đề ra; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ở hầu hết các xã điểm nông thôn mới đều được cải tạo, nâng cấp khá đồng bộ; phát triển văn hóa - xã hội, môi

trường được quan tâm. Công tác củng cố nâng cao chất lượng và vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được đổi mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các nguồn vốn huy động được thực hiện đa dạng. Đối với Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND chính sách khuyến khích dồn điền đổi thửa đạt kết quả tốt; chính sách khuyến khích xây dựng kiên cố hóa đường giao thông thôn, xóm được triển khai tích cực, bước đầu đạt một số kết quả. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại nhiều khó khăn, hạn chế cần được quan tâm, tháo gỡ, điều chỉnh trong quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể: Tiến độ thực hiện ở một số huyện, thị xã còn chậm so với mục tiêu, kế hoạch đề ra. Công tác triển khai Nghị quyết HĐND Thành phố và việc ban hành một số văn bản hướng dẫn thực hiện còn chậm và thiếu. Việc phối hợp giữa một số sở, ngành với các huyện, thị xã có mặt còn chưa tốt. Một số khó khăn, vướng mắc chậm được hướng dẫn, tháo gỡ, giải quyết. Việc phổ biến kinh nghiệm tốt, cách làm hay chưa nhiều. Nhận thức của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác XDNTM thiếu toàn diện. Một số địa phương quá chú trọng đến việc đầu tư hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, chưa quan tâm triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Việc huy động nguồn lực tại chỗ, phát huy vai trò chủ thể của người dân và chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới chưa thật rõ nét; một số nội dung trong quy hoạch nông thôn mới không phù hợp, cần phải điều chỉnh; Công tác tổ chức lại sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn kết quả còn hạn chế; chưa quan tâm khuyến khích, tạo điều kiện cho các hình thức tổ chức kinh tế mới ra đời; đường giao thông, thủy lợi nội đồng mặc dù đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển cơ giới hóa. Quy mô sản xuất, quy mô ruộng đất cơ bản còn nhỏ lẻ, manh mún. Chưa có nhiều khu sản xuất tập trung, chuyên canh theo hướng sản xuất hàng hóa. Môi trường, cảnh quan chưa sạch đẹp, chưa tạo thói quen và ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Hạ tầng kỹ thuật nông thôn còn thấp kém, mới chú trọng đến giao thông. Môi trường sinh thái, rác thải, nước thải, ao tù, nước sạch nông thôn... vẫn là những vấn đề bức xúc, đặc biệt ở các làng nghề. Công tác chỉnh trang, cải tạo, quản lý nghĩa trang theo quy hoạch chưa được quan tâm thực hiện ở nhiều nơi; Nguồn vốn cho xây dựng nông thôn mới còn thiếu, chưa đảm bảo theo cơ cấu vốn dự kiến cho từng nguồn; 4/6 cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư theo Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND triển khai thực hiện chưa có kết quả; Việc rà soát lại các chính sách do UBND Thành phố đã và đang hỗ trợ so với chính sách được quy định tại Nghị quyết 04/2012/NQ- HĐND để tránh trùng lặp, chồng chéo chưa thực hiện tốt.

Nhìn chung, các cuộc giám sát nói trên đều có sự chuẩn bị chu đáo, tích cực từ phía các Ban và Thường trực HĐND Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc từ UBND Thành phố và các đơn vị thuộc đối tượng giám sát và Thường trực HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã nên đã thu được kết quả tốt, đáp ứng mục đích, yêu cầu giám sát đề ra.

Cùng với hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các ban HĐND Thành phố đã chủ động triển khai thực hiện các cuộc giám sát của Ban theo

chương trình, kế hoạch. Ban Kinh tế và Ngân sách đã tổ chức 3 đợt giám sát: Giám sát cơ chế đầu tư xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; giám sát việc bố trí vốn cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản chuyên tiếp; Giám sát tình hình triển khai thực hiện một số công trình trọng điểm, dự án đầu tư xây dựng thuộc lĩnh vực dân sinh bức xúc (dự án xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, phát triển vùng hoa Tây Tựu, huyện Từ Liêm và dự án xây dựng đường 5 kéo dài); tổ chức đợt khảo sát về tình hình xây dựng vùng rau an toàn, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung. Ban Văn hóa- Xã hội tổ chức 03 đoàn giám sát chuyên đề: giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng 1 và tháng 2/2013 tại 3 quận, huyện: Hà Đông, Thanh Trì, Hoài Đức, một số chợ, siêu thị và làm việc với Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm; Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về dạy thêm học thêm, triển khai thực hiện Đề án dạy ngoại ngữ; thu, chi học phí, các khoản thu khác trong trường học mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 3/2013 tại 4 quận, huyện: Ba Đình, Hai Bà Trưng; Đan Phượng, Mê Linh, 29 trường học và làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật và chương trình mục tiêu về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn Thành phố từ năm 2009 đến nay tại các huyện: Gia Lâm, Sóc Sơn, Quốc Oai, Hoài Đức, Thạch Thất, một số xã và làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Ban Pháp chế giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại tại sở Giao thông vận tải, chi cục Quản lý thị trường Thành phố; giám sát trực tiếp việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại trại giam số 3 Công an Thành phố, các nhà tạm giam giữ công an các quận, huyện: Ba Đình, Thạch Thất, Quốc Oai.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2013, hoạt động giám sát của Thường trực, các ban HĐND Thành phố được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch, quy định pháp luật; phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới, kết hợp giữa giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị, để tổng hợp đánh giá, nhận định toàn diện, sát thực. Nhiều đại biểu HĐND Thành phố đã tích cực tham gia vào các hoạt động, các Đoàn giám sát của Thường trực, các ban HĐND Thành phố tổ chức. Qua giám sát Thường trực HĐND, các ban HĐND Thành phố đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị, đồng thời tổng hợp các nội dung cơ bản, những vấn đề nổi cộm, còn nhiều vướng mắc để làm việc với UBND Thành phố và các sở, ngành liên quan nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn và có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Các báo cáo, kết luận giám sát được thực hiện đúng quy trình để kịp thời gửi đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan để nghiên cứu, tổ chức thực hiện, đồng thời công khai trên trang Thông tin điện tử của HĐND Thành phố để nhân dân biết, tham gia giám sát.

4. Chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố

Thường trực HĐND đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, dự toán ngân

sách 6 tháng đầu năm, quyết định các giải pháp 6 tháng cuối năm 2013. Tại kỳ họp này dự kiến HĐND Thành phố sẽ thảo luận thông qua 18 nghị quyết trong đó 1 nghị quyết thường kỳ và 17 nghị quyết chuyên đề (bao gồm 6 nghị quyết theo Chương trình xây dựng Nghị quyết 2013 của HĐND Thành phố và 11 nghị quyết theo Quyết định 353/QĐ – Ttg ngày 25/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô).

Nội dung kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, MTTQ sớm thống nhất trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố và những vấn đề đang được nhiều cử tri và nhân dân Thủ đô quan tâm. Công tác chuẩn bị báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được chỉ đạo chuẩn bị công phu, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn của UBND với các ban HĐND. Công tác thẩm tra của các Ban HĐND Thành phố được thực hiện đúng pháp luật. Các Ban đã chủ động khảo sát, thu thập thông tin phục vụ thẩm tra. Báo cáo thẩm tra có chất lượng, thể hiện rõ quan điểm, tính phản biện cao, giúp đại biểu nhiều thông tin để thảo luận, quyết định.

5. Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân

Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố được thực hiện theo quy định của pháp luật. Thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri được thông báo công khai trên các báo, đài địa phương để cử tri biết và đến dự. Trước kỳ tiếp xúc, báo cáo của UBND Thành phố về giải quyết và trả lời kiến nghị cử tri với kỳ họp trước được đăng tải công khai để cử tri có thể tìm hiểu trước và phản ánh trực tiếp với đại biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri. Đại biểu HĐND Thành phố tham dự các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp HĐND Thành phố với tỷ lệ cao, một số (09/95) đại biểu vắng mặt có báo cáo lý do chính đáng.

Thực hiện Đề án “*Đổi mới công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố*”, từ đầu năm 2013, đại biểu HĐND Thành phố tiếp công dân tại đơn vị bầu cử theo phân công của tổ đại biểu. Thường trực HĐND Thành phố đã theo dõi sát và chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện Đề án. Đây là bước đổi mới trong việc triển khai thực hiện Đề án 04 của Ban Thường vụ Thành ủy. Phối hợp với các tổ đại biểu và Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc, chấn chỉnh các sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của đại biểu HĐND Thành phố ngày càng được cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi, gửi gắm niềm tin; đại biểu HĐND Thành phố có điều kiện gần gũi hơn với cử tri nơi trực tiếp bầu ra mình, nắm bắt vụ việc cụ thể, hiệu quả, thiết thực hơn. Các vị đại biểu đã thể hiện trách nhiệm cao, tích cực chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động đối với đại biểu HĐND. Đặc biệt Thường trực HĐND và UBND quận, huyện, thị xã cùng tham gia đại biểu tiếp công dân có tác dụng, hiệu quả thiết thực, đã giải quyết kịp thời những vướng mắc, kiến nghị của cử tri ngay từ cơ sở. Tình trạng công dân gửi đơn thư, khiếu nại có tính chất phức tạp, đông người giảm đáng kể. Nhờ vậy việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố bước đầu thấy rõ hiệu quả. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu

năm, còn bộc lộ một số hạn chế như: vẫn còn đại biểu chưa được tổ phân công tiếp dân hoặc có đại biểu còn vắng mặt trong các buổi tiếp dân theo lịch; có tổ đại biểu gửi lịch tiếp dân chậm theo quy định; báo cáo kết quả tiếp công dân của đại biểu một vài nơi chưa thực hiện đúng theo biểu mẫu quy định; một số đại biểu chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ, trao đổi và chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền, chưa chú trọng đến việc hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo...

Tính đến thời điểm báo cáo, HĐND Thành phố nhận được 702 đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Các đơn thư được phân loại, xử lý, chuyển đến các cơ quan liên quan giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho công dân được biết.

6. Những hoạt động khác của Thường trực, các Ban HĐND và Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố

Thường trực HĐND Thành phố phối hợp với UBND, Ủy Ban MTTQ, Đoàn ĐBQH Hà Nội tổ chức ký kết và triển khai Chương trình phối hợp công tác năm 2013, phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo chuẩn bị các kỳ họp HĐND, tổ chức giám sát, tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND Thành phố.

Thường trực HĐND phối hợp chặt chẽ với UBND Thành phố giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND Thành phố. Tham dự và có ý kiến tham luận sâu sắc tại hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Bộ được tổ chức tại Thái Bình.

Thường trực HĐND Thành phố duy trì định kỳ tổ chức giao ban hàng quý và Hội nghị chuyên đề với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã thảo luận, định hướng hoạt động của HĐND và trao đổi chuyên đề “*Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tiếp dân và đôn đốc giải quyết đơn thư của đại biểu HĐND*”; đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án “*Đổi mới công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND Thành phố*”.

Tham gia các đoàn công tác đối ngoại của Thành phố; tham gia tích cực và có hiệu quả các Đoàn giám sát, kiểm tra thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang, lễ hội trên địa bàn Thành phố; tham gia các đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội.

Các Ban HĐND Thành phố chủ động, tích cực tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát các vấn đề liên quan tới nội dung kỳ họp và tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp HĐND Thành phố theo lĩnh vực chuyên môn của Ban đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền, rõ căn cứ và quan điểm; tăng cường tham mưu, đề xuất và thực hiện các công việc chuyên môn phục vụ chương trình công tác của Thường trực HĐND Thành phố và kế hoạch hoạt động của Ban.

Đánh giá chung

Sáu tháng đầu năm 2013, HĐND Thành phố đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong thực hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Hoạt động của HĐND Thành phố ngày càng có sự đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, sâu sát ở cơ sở. HĐND Thành phố lựa chọn những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bức xúc được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để giám sát và đôn đốc thực hiện. Công tác giám sát tiếp tục được đổi mới, thiết thực, kết hợp giám sát trực tiếp tại cơ sở và giám sát qua báo cáo của các đơn vị; đặc biệt, có sự chuyển biến mạnh về nhận thức trong hoạt động giám sát. Các cơ quan liên quan đã có sự chủ động vào cuộc, phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung. Đại biểu HĐND Thành phố tích cực tham gia giám sát. Qua giám sát, đã đánh giá khách quan kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nêu rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để thống nhất với UBND Thành phố chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn, có giải pháp khắc phục. Công tác tiếp xúc cử tri và tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các vị đại biểu HĐND Thành phố đã thể hiện trách nhiệm cao, chấp hành nghiêm túc quy chế hoạt động, nhất là phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện tốt việc tiếp công dân tại đơn vị bầu cử; đã giải quyết vướng mắc, kiến nghị của công dân ngay từ cơ sở; mối quan hệ giữa đại biểu HĐND Thành phố với cử tri địa phương được tăng cường. Kỳ họp HĐND Thành phố được chuẩn bị chu đáo, tiếp tục có những cải tiến. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND được nâng lên.

Tuy nhiên, hoạt động của HĐND Thành phố còn có hạn chế như: một số nghị quyết được ban hành nhiệm kỳ trước chưa được sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; việc lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của các nghị quyết HĐND hạn chế. Việc triển khai Đề án 04 có nội dung còn chậm so với kế hoạch đặt ra. Hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân chưa cao còn tiếp tục phải cố gắng nhiều hơn; một số kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết kịp thời hoặc trả lời chưa rõ quan điểm, trách nhiệm, thời hạn giải quyết. Tổ đại biểu chưa duy trì sinh hoạt định kỳ; một số đại biểu thành viên các Ban chưa tích cực tham gia các hoạt động của Ban.

II. Trọng tâm hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng cuối năm 2013

1. Thường trực HĐND, các ban HĐND Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND Thành phố, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2013.

2. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 04-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch 15/KH-HĐND của Thường trực HĐND Thành phố thực hiện *“Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội”*.

3. Tiếp tục triển khai chương trình giám sát năm 2013: Thường trực HĐND Thành phố tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 19/2009/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về cơ chế, chính sách hỗ trợ các cơ quan tư pháp, hỗ trợ tư pháp của thành phố Hà Nội; giám sát tình hình thực hiện nghị quyết HĐND TP về nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2013. Các ban HĐND Thành phố tập trung giám sát việc thực hiện đầu tư hệ thống thu gom và xử lý, chất thải rắn tập trung của Thành phố (gắn với thực hiện chủ trương xã hội hóa); giám sát hoạt động của một số quỹ tài chính của Thành phố; giám sát ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội từ năm 2009 đến nay; giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tòn đọng, bức xúc trên địa bàn Thành phố; giám sát việc thực hiện kiến nghị kiểm toán trong lĩnh vực tài chính ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010-2011; giám sát việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hoá - thông tin, thể dục thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội; giám sát thực hiện Nghị quyết HĐND Thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố Hà Nội năm 2013; giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ Thông tin, Chương trình mục tiêu giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố; giám sát công tác chấp hành pháp luật năm 2013 của các cơ quan Tư pháp trên địa bàn Thành phố.

4. Phối hợp chặt chẽ với UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố chuẩn bị chu đáo nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND Thành phố, tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND Thành phố, tổng hợp đầy đủ ý kiến đóng góp, kiến nghị của cử tri với Thành phố.

5. Nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của cơ quan Thường trực HĐND, chất lượng hoạt động của các ban, tổ đại biểu, đại biểu HĐND và chất lượng tham mưu của Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND Thành phố. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố; nâng cao chất lượng hoạt động trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội

6. Tham gia tích cực vào chương trình xây dựng pháp luật, các dự án Luật trình Quốc hội theo yêu cầu của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội và theo luật định, các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và Thành phố.

7. Tích cực tham gia các hoạt động chuyên đề của Thường trực HĐND các tỉnh khu vực đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ nhằm tăng cường mở rộng quan hệ với các tỉnh, thành phố khu vực; mở rộng quan hệ đối ngoại với các tỉnh, thành phố cả nước và quốc tế.

8. Tổ chức tốt các Hội nghị giao ban chuyên đề với Thường trực HĐND các quận, huyện, thị xã; trao đổi kỹ năng và tình hình hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban CTĐB Quốc hội; (đề b/c)
- TT Thành ủy;
- TT HĐND TP;
- UBND TP, UBMTTQ TP, Đoàn ĐBQH HN;
- Các Ban HĐND TP;
- Các vị đại biểu HĐND TP;
- C,PVP Đoàn ĐBQH&HĐND TP;
- VP TU, VP UBND TP;
- TT HĐND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hoạt